

**UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẮK R'LẤP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 152/UBND-BHXH
V/v thực hiện chính sách BHYT
học sinh năm học 2023-2024

Đắk R'Lấp, ngày 14 tháng 11 năm 2023

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Bảo hiểm xã hội huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh là một trong những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, được các cấp, Ngành đặc biệt là đông đảo phụ huynh quan tâm ủng hộ và đa số học sinh trên địa bàn huyện đã hưởng ứng tham gia góp phần cho hàng ngàn học sinh được chăm sóc y tế đồng thời nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT. Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp đánh giá cao và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng trong công tác phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, Ban, ngành địa phương, trong đó có sự đóng góp của Ban Giám hiệu, giáo viên của nhà trường.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R'Lấp, kết thúc năm học 2022-2023, số học sinh tham gia BHYT là 20.288 người, tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 99,35%, cùng với đó, việc phối hợp thực hiện chính sách có liên quan như chăm sóc sức khỏe ban đầu, thu, nộp tiền và lập danh sách BHYT học sinh về Bảo hiểm xã hội huyện được đa số các cơ sở giáo dục thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Tuy nhiên, tại một số cơ sở giáo dục còn tình trạng lập hồ sơ hoặc chuyển tiền đóng BHYT học sinh chưa được kịp thời, cá biệt có trường hợp lập sót danh sách học sinh để phụ huynh phản ánh làm ảnh hưởng đến thành tích chung.

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Bảo hiểm y tế; Kế hoạch số 17/KH-HU ngày 08/6/2021 của Huyện ủy Đắk R'Lấp về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 14/4/2021 của Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự Lãnh đạo của đảng đối với chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 97/KH-UB ngày 16/6/2021 của UBND huyện Đắk R'Lấp thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Đắk R'Lấp giai đoạn 2021-2025 và đạt các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2023 đã được phê duyệt, trong đó duy trì tỷ lệ 100% học sinh được tham gia BHYT và chấn chỉnh tồn tại nêu trên, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp yêu cầu thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:



1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, thị trấn thuộc địa bàn quản lý hành chính có trách nhiệm tuyên truyền, vận động phụ huynh, học sinh tham gia BHYT, xác định đây là hình thức bảo hiểm bắt buộc theo Luật BHYT, phấn đấu đến 100% học sinh tham gia BHYT.

Đôn đốc, định kỳ kiểm tra đồng thời tham mưu Hội đồng nhân dân cùng cấp giám sát tình hình tổ chức thực hiện BHYT tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

2. Đối với các cơ sở giáo dục

Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách hỗ trợ thêm 10% mức đóng từ ngân sách địa phương theo quy định tại Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Tổ chức thu, lập danh sách học sinh đề nghị cấp thẻ BHYT và lập hồ sơ đề nghị trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đúng thời gian quy định.

Rà soát, phân loại và xác định học sinh theo từng nhóm đối tượng, định kỳ hàng tháng hoặc khi có yêu cầu, báo cáo biến động, kết quả học sinh tham gia BHYT về BHXH huyện Đắk R'Lấp đúng thời hạn (*Có mẫu báo cáo kèm theo*).

Giao các cơ sở giáo dục duy trì tỷ lệ 100% học sinh đang quản lý phải tham gia tham gia BHYT.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R'Lấp triển khai văn bản chỉ đạo của đến tất cả các cơ sở giáo dục; thông báo đến phụ huynh học sinh mức đóng, chính sách hỗ trợ của Nhà nước và hướng dẫn thu, chi, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường THCS, tiểu học trên địa bàn huyện tăng cường tuyên truyền chính sách BHYT đến các bậc phụ huynh, học sinh; rà soát trẻ em (nếu có) và học sinh thuộc nhóm đối tượng khác tham gia BHYT để lập hồ sơ chăm sóc sức khỏe ban đầu; đảm bảo đạt 100% học sinh tham gia BHYT.

4. Giao Bảo hiểm xã hội huyện

Chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo kịp thời triển khai văn bản này và các văn bản khác có liên quan tới tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Hướng dẫn về đối tượng, mức thu, hồ sơ đề nghị trích chuyển kinh phí hỗ trợ chi thù lao, chăm sóc sức khỏe ban đầu cụ thể, rõ ràng; tiếp nhận và giải quyết các TTHC theo đúng quy định.

Tăng cường hướng dẫn công tác vận động, tuyên truyền chính sách BHYT học sinh; phổ biến các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ sở khám chữa bệnh

trên địa bàn huyện đảm bảo học sinh đi khám chữa bệnh được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định.

Kiểm tra, thẩm định số liệu học sinh tại các cơ sở giáo dục đúng với thực tế; thực hiện thống kê, tổng hợp báo cáo số liệu học sinh, tình hình tổ chức thực hiện của tất cả các cơ sở giáo dục trong tháng về UBND huyện Đắk R'Lấp chậm nhất vào ngày mùng 05 của tháng kế tiếp.

Thẩm định và chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, kinh phí chi thù lao cho các cơ sở giáo dục kịp thời, đúng quy định.

5. Việc thực hiện chính sách BHYT học sinh là một trong những tiêu chí xem xét đánh giá, xếp loại thu đua - khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có liên quan.

6. Khuyến khích kêu gọi các nguồn lực ngoài NSNN hỗ trợ thêm tiền mua thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu duy trì liên tục tỷ lệ 100% học sinh được tham gia BHYT.

Nhận được công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Huyện ủy (để b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Đảng ủy, HĐND xã, thị trấn;
- Lưu VT, BHXH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Thị Kiều Linh

TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THỐNG KÊ SỐ LIỆU HỌC SINH
Tháng năm 2023

Số TT	Tổng số học sinh	Trong đó			Số học sinh là người dân tộc thiểu số	Ghi chú
		Học sinh đã được NSNN cấp thẻ BHYT	Học sinh được cấp thẻ theo nhóm đối tượng khác	Học sinh thuộc diện tham gia BHYT		
1	2	3	4	5=2-3-4	6	7

Ngày tháng năm 2023

HIỆU TRƯỞNG